

มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA

รอบ 5 เดือนแรก ตามกลยุทธ์ PIRAB

มาตรการ	กลยุทธ์ PIRAB				
	P = Partnership	I = Investment	R = Regulation	A = Advocacy	B = Building
<p>1.การเปิดเผยข้อมูลและสร้างความเข้าใจ</p> <p>เหตุผล : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูล และยกระดับการรับรู้การดำเนินงานอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. ผู้บริหาร</p> <p>2.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>3.คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม</p> <p>คุณธรรม</p> <p>4.บุคลากรศูนย์ฯ</p>	<p>-วางแผนพัฒนา</p> <p>ระบบ การสื่อสาร</p> <p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>ข้อมูล</p> <p>-ประชาสัมพันธ์</p> <p>ให้บุคลากร</p> <p>รับทราบแนว</p> <p>ทางการเข้าถึง</p> <p>ข้อมูล</p>	<p>-นโยบายส่งเสริม</p> <p>การสร้างการ</p> <p>สื่อสารอย่างมี</p> <p>ประสิทธิภาพ</p> <p>ภายในองค์กร</p>	<p>สื่อสารให้ทุกคนรับรู้</p> <p>ถึงและเข้าใจการ</p> <p>ดำเนินงานส่งเสริม</p> <p>คุณธรรมความ</p> <p>โปร่งใสในองค์กร</p>	<p>สนับสนุนให้บุคลากร</p> <p>ศึกษาเพิ่มพูนความรู้</p> <p>ด้านการส่งเสริม</p> <p>คุณธรรมจริยธรรม</p>
<p>2. การพัฒนาระบบการ</p> <p>ยืมทรัพย์สินราชการ</p> <p>เหตุผล :</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบการยืม</p> <p>ทรัพย์สินราชการให้มี</p> <p>ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>1. ผู้บริหาร</p> <p>2.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>3.คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม</p> <p>คุณธรรม</p> <p>4.บุคลากรศูนย์ฯ</p>	<p>กระตุ้นให้</p> <p>บุคลากรเข้าถึง</p> <p>ข้อมูล ขั้นตอน</p> <p>การยืมทรัพย์สิน</p> <p>ราชการอย่าง</p> <p>ถูกต้อง</p>	<p>นโยบายส่งเสริม</p> <p>ความรู้ความ</p> <p>เข้าใจด้านการยืม</p> <p>ทรัพย์สินราชการ</p>	<p>สื่อสารให้ทุกคนรับรู้</p> <p>ถึงและเข้าใจเรื่อง</p> <p>การยืมทรัพย์สิน</p> <p>ราชการอย่าง</p> <p>ถูกต้อง ผ่านการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>ช่องทาง เว็บไซต์</p> <p>องค์กร</p>	<p>พัฒนาบุคลากรให้มี</p> <p>ความรู้ด้าน</p> <p>ความสำคัญของการ</p> <p>ยืมทรัพย์สินทาง</p> <p>ราชการ</p>
<p>3. มาตรการส่งเสริม</p> <p>คุณธรรมและความ</p> <p>โปร่งใสภายในองค์กร</p> <p>เหตุผล : เนื่องจากเป็น</p> <p>กระบวนการสำคัญใน</p> <p>การขับเคลื่อนการ</p> <p>ดำเนินงานให้บรรลุ</p> <p>เป้าหมาย</p>	<p>1. ผู้บริหาร</p> <p>2.งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>กลุ่มอำนวยการ</p> <p>3.คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม</p> <p>คุณธรรม</p> <p>4.บุคลากรศูนย์ฯ</p>	<p>คณะกรรมการ</p> <p>ส่งเสริมคุณธรรม</p> <p>จริยธรรมประกาศ</p> <p>นโยบายให้</p> <p>บุคลากรรับรู้และ</p> <p>เป็นแนวทาง</p> <p>ปฏิบัติร่วมกัน</p>	<p>นโยบายป้องกัน</p> <p>และต่อต้านการ</p> <p>ทุจริตภายในศูนย์</p> <p>อนามัยที่ 10</p> <p>อุบลราชธานี</p>	<p>สื่อสารให้ทุกคนรับรู้</p> <p>ถึงและเข้าใจเรื่อง</p> <p>การแก้ไขปัญหา</p> <p>การทุจริต ผ่านการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>ช่องทาง เว็บไซต์</p> <p>องค์กร , Line</p> <p>group</p>	<p>สนับสนุนให้บุคลากร</p> <p>มีส่วนร่วมในการ</p> <p>ตรวจสอบ แก้ไข</p> <p>ปัญหาการทุจริต</p>